



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 มีนาคม 2565



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 4 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,834 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,981,996 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 54 ราย เสียชีวิตสะสม 23,124 ราย รักษาหายเพิ่ม 19,351 ราย รักษาหายสะสม 2,731,029 ราย ยังรักษาอยู่ 227,843 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 441,668,251 (+1,375,632) ราย เสียชีวิต 5,999,068 (+6,563) ราย รักษาหาย 374,507,523 (+1,514,153) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เตือนความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน ส่งผลโควิด 19 ระบาดหนัก/ แนะนำใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ในผู้ป่วยโควิดกลุ่มเสี่ยงสูง เลี่ยงกลุ่มอายุน้อย **เกาหลีใต้** นายกฯ มีผลตรวจโควิดเป็นบวก/ ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงเฉียด 2 แสนคน **จีน** นักวิทยาศาสตร์ออกแบบแอนติบอดี คืออกเทล bsAb15 รักษาและป้องกันโควิด 19

#### ประเด็นสำคัญ

##### 1. สถานการณ์โควิดระบอบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, ช่อง 7, 9, thebangkokinsight mcot, infoquest, thestandard, js100, workpointtoday, INN, TNN, NBT, thaipbs)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อสูง ฉากทัศน์คาดการณ์ผู้ติดเชื้อจะค่อยๆ ลดลงปลายเดือน เม.ย. ส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.19% ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 90% อยู่ในกลุ่ม 608 และ 95% เป็นคนสูงอายุป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ส่วนอัตราครองเตียงสีเขียว 66.4% สีเหลือง 22.7% และสีแดง 22.4% นอกจากนี้ เตรียมนำ รพ. สังกัด สป.สธ. มาช่วยสนับสนุน 14 แห่ง เปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ใน ARI CLINIC แก่ประชาชนในสังกัด กทม. รองรับผู้ป่วยได้ถึง 18,650 คน/วัน เริ่มดำเนินการ 4 มี.ค.65 ในเวลาราชการ

- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.มีนโยบายเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ โดยประชาชนสามารถเดินทางไปจังหวัดโดยรอบได้ เจอ จนท. ประเมินอาการ แจก ให้ความรู้การดูแล/ ประเมินตนเอง และยากับเบอร์โทรศัพท์ จบ เข้าระบบบริการ โทรศัพท์ติดตามประเมินอาการติดเชื้อภายใน 48 ชม. อีกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, js100, thaipbs, workpointtoday, mcot)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโอไมครอนทั่วโลกอาการไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลตา หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อสูง โดยยกเลิกการล็อกดาวน์และปรับให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว ได้แก่ สเปน อินเดีย รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ และจีน โดยหันมาใช้มาตรการอยู่กับโรคโควิด 19 ส่วนไทยมีแนวโน้มปรับมาตรการให้โรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่น โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน คำนึงถึง ปชช. ในการเข้าถึงระบบบริการคู่กับการทำมาหากินแบบวิถีใหม่ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 2.2 ล้านคน ไปรับวัคซีน เข็มที่ 2 ให้ไปฉีดตามนัด และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อครบ 3 เดือน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ที่ลูกหลานจะเดินทางกลับไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

- ชาวบ้านพื้นที่ ม.1 ต.บ้านโค้งตั้นนุ่น ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 4 ครอบครัว รวม 22 คน ติดเชื้อโควิดทั้งหมด โดยมีเพียง 4 คนเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.และรพ.สนาม ส่วนอีก 18 คน เป็นเด็ก 7 คน และผู้ใหญ่อายุมากที่สุด 75 ปี แจ้งความประสงค์กับจนท.ขอทำ HI ผ่านไปเกือบสัปดาห์ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ล่าสุด จนท.รพ.วังวิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยมอาการ ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพทั้ง 18 คนแล้ว และชี้แจงว่า สธ. ปรับรูปแบบวิธีรักษาผู้ป่วยทำให้ฉุกเฉินทุกและค่อนข้างสับสน ที่ผ่านมา

รพ.วังวิเศษ รักษาผู้ป่วยเฉพาะที่ รพ. และรพ.สนาม เท่านั้น ไม่เคยมีการรักษาตัวที่บ้านมาก่อน แต่นโยบายเพิ่งออกมา ทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร หลังจากนั้นจะดำเนินการตามนโยบาย สธ. ต่อไป ส่วนอาการ 18 คน ดีขึ้นมากจนเป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์สยามรัฐ

- ปิด รร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาและสนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมาชั่วคราว หลังพบนร.ติดเชื้อจากการไปเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามวยสากลสมัครเล่น กลุ่มเสี่ยง 340 ราย

- จนท.ตร.สภ.เมืองประจวบฯ ติดโควิด 4 นาย รวมทั้งครอบครัวตำรวจอีกจำนวนหนึ่ง หลังผลตรวจแรงงานพม่า 70 คน ที่ลักลอบเข้าเมืองและนำมาควบคุมไว้บนโรงพัก ติดเชื้อโควิด 33 ราย

## 2. ปัญหาสายด่วน 1330

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, mcot, TNN)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไม่สามารถติดต่อสายด่วน 1330 เพื่อลงทะเบียนรับการดูแลระบบ HI ว่า สธ.รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไขโดยการเพิ่มคู่สาย และเร่งดำเนินโครงการดูแลแบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบให้มากที่สุด ทำให้เกิดความสะดุดมากที่สุด และให้คนเข้าใจโรครุนแรงมากขึ้น เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 มากที่สุด พร้อมมอบหมายอธิบดีทุกกรมช่วยแบ่งเบาภาระ ซึ่งแต่ละกรมมีสายด่วน ให้เพิ่มความครอบคลุมดูแลเรื่องโควิดด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, ช่อง 7

- ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ถึงสาเหตุ 1330 สายล่ม ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย การมี 1330 ให้คำแนะนำปรึกษา คือตัวช่วย เจอ แจก จบ ที่ดีมากๆ ความไม่เพียงพอของ 1330 คือ คอขวดสำคัญ ช่วงนี้ระบาดหนักและจะระบาดหนักขึ้นอีก ควรต้องมีตัวช่วยที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยมมาช่วย คนติดเชื้อต้องการสายด่วนเพื่อปรึกษาแนวทางการดูแลตนเอง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus, bluechipthai

- วิเคราะห์ มธ. ระดมอาสาสมัครโครงการธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย 1330 ช่วยเพิ่มคู่สาย สปสช. ผ่านสายด่วน 1330 กด 14 แก้ปัญหาโทรไม่ติด-สายไม่ว่าง

## 3. การรักษาผู้ป่วยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, TNN)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย สธ.เตรียมนำแนวทางเกณฑ์การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด19 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ระบบ UCEP COVID-19 Plus เข้าที่ประชุม ครม.ว่า อำนาจในการออกประกาศเป็นดุลยพินิจของสธ. โดยไม่ต้องเข้า ครม. แต่ต้องนำเข้า ครม. เนื่องจากมีการปรับมาตรฐานหมวดงบประมาณ UCEP COVID-19 Plus ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ หากไม่นำเสนอเข้าครม.จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ครม.เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อโควิด 19 (ฉบับที่ 8) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.65 เป็นต้นไป อาทิ 1.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สถานพยาบาลได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามระดับกลุ่มอาการของผู้ป่วย ตั้งแต่รับ-ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น ตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ ส่วนผู้ป่วย/ญาติที่ปฏิเสธการส่งต่อ หรือประสงค์จะไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 2.ปรับลดค่าตรวจ RT-PCR 3.อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK 4.ปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการเหมาจ่ายสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว กรณี HI/ CI/ Hotel Isolation/ Hospitel/ รพ./ รพ.สนาม ให้เบิกได้เฉพาะค่ายาพื้นฐาน ค่าบริการพยาบาลทั่วไป ค่าติดตามอาการ ค่าให้คำปรึกษาของแพทย์ ค่า PPE ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหาร 3 มื้อ รวมถึงค่าที่พักเฉพาะกรณี HI/ Hospitel/ รพ. และรพ.สนาม หากรักษาตั้งแต่วันที่ 1-6 วัน เหมาจ่าย 6,000 บาท รักษา 7 วันขึ้นไป เหมาจ่าย 12,000 บาท 5.ยา Favipiravir และ ยา Remdesivir ให้เบิกจ่ายจาก สธ.โดยตรง

## 4. มาตรการสำหรับเด็กติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย นายกฯ สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เนื่องจากกังวลแนวโน้มการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก นร.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่มีการเปิดเรียน On Site เน้นย้ำการดูแลผู้ปวยเด็กให้ปลอดภัย ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ทั้งนี้ นายกฯ มอบนโยบาย สธ.-ศธ.-อว. เน้นย้ำนักเรียนจะต้องไม่เสียโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2565 ภายใต้ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ, TNN</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.-ศธ. มีนโยบายตรงกันว่าไม่มีการบังคับให้ตรวจหาเชื้อโควิด ก่อนสอบ ซึ่งสถานศึกษาต้องไปดำเนินการตามนโยบาย ส่วนเด็กที่ติดเชื้อไม่มีอาการหรืออาการน้อยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้จัดสอบแบบแยกห้อง ไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ใดๆ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ voicetv</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย การติดเชื้อในเด็กช่วงอายุ 0-18 ปี มีการติดเชื้อรายสัปดาห์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสผู้ปวยยืนยัน โดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว รองลงมาคือ มีประวัติเสี่ยงไปในที่ชุมชน และติดเชื้อในสถานศึกษา ตามลำดับ หากแบ่งตามกลุ่มอายุจะพบว่า เด็ก 0-9 ปี มักจะติดเชื้อในครอบครัว เด็ก 15-19 ปี มักติดเชื้อนอกบ้าน ในชุมชน ส่วนเด็ก 10-14 ปี มีการติดเชื้อในโรงเรียน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.สรวิศ ุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่รร.เบญจมาศเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการจัดสอบสำหรับเด็กติดเชื้อโควิด เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการดังกล่าวต้องคำนึงถึงโอกาสและสิทธิของนร.ในการสอบเข้าศึกษาต่อเป็นสำคัญ โดยยึดมาตรการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลัก</p> <p><b>5. หลอกขายชุดตรวจ ATK</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Drama Addict</p> <p>- เพจ Drama Addict โพสต์ว่า ใครกำลังหาชุดตรวจ ATK ช่วงนี้ให้ระวัง มีเหยื่อแจ้งว่าพบเพจอ้างขายชุด ATK จำนวนมาก หลงเชื่อโอนเงิน เมื่อได้เงินรีบบล็อกเหยื่อหนี ผู้เสียหายกำลังรวมตัวแจ้งความ</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย ไทยแจ้ง WHO ว่ามีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในโครงการโคแวกซ์ โดยจะบริจาควัคซีนโควิด 19 ผ่านโครงการโคแวกซ์ ซึ่งแม้ไทยไม่ได้เข้าร่วมในฐานะผู้บริจาคในปีที่ผ่านมา แต่จะเข้าร่วมในฐานะผู้ให้หรือผู้บริจาค ด้าน ผอ.WHO ระบุว่าให้บริจาคไปยังประเทศแถบแอฟริกา นอกเหนือจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ ครม.ได้เห็นชอบให้มีการบริจาคไปยังประเทศที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนจำนวน 5 ล้านโดส</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- สถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับ บ.เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จก. และรพ.รามาริบัติ ม.มหิดล แลกของขวัญแนวทางการรักษาใหม่สำหรับโรคโควิด 19 และการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ โดยล็อตแรกจะเข้าไทยภายในปลายเดือนมี.ค.65 จำนวน 50,000 เคส (ประมาณ 2 ล้านเม็ด) เน้นรักษาในกลุ่มผู้ปวยโควิดกลุ่มสีเหลืองและสีแดง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์</p> <p>- พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำประชาชนใช้สมุนไพรรักษาโควิด เตรียมพร้อมรับมือโรคประจำถิ่น</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>Thailand International Health Expo 2022</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, thailandplus, brandage, share2trade, matichonweekly)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ผู้ว่าการ ททท. และคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus เลขาธิการ WHO ร่วมประกาศความเชื่อมั่นในสถานการณ์โรคโควิด 19 และระบบวัคซีนของโลก โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้คุณภาพมาตรฐาน</p> <p><b>ป้องกันการจมน้ำ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, มติชน, สยามรัฐ, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มอบโล่รางวัล “ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” ภายใต้อุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี ประจำปี 2564 ประกอบด้วย โล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ ประเภทรางวัลชนะเลิศระดับทอง (ดีเด่น) ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน และระดับทอง (ดี) ระดับประเทศ จำนวน 7 รางวัล และโล่รางวัลหนึ่งทศวรรษของการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ สำหรับบุคลากรที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี จำนวน 4 รางวัล ซึ่งที่ผ่านมาช่วยเด็กจากการจมน้ำเสียชีวิตได้ถึง ร้อยละ 56</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 737 คน หรือวันละเกือบ 2 คน จึงตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้เหลือ 2.5 คนต่อประชากรเด็กแสนคนภายในปี 2570</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม “สบู่แดงรักษาโรคมะเร็ง และแผลติดเชื้อเรื้อรัง”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่ยืนยันว่าสบู่แดง หรือ ละหุ่งแดง สามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้ หลังมีการแอสสัคมออนไลน์ระบุว่า “สบู่แดงรักษาโรคมะเร็ง และแผลติดเชื้อเรื้อรัง” แนะนำว่า การนำพืชสมุนไพรมาใช้ทางการแพทย์ โดยไม่ทราบสรรพคุณ และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง อาจทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาที่เหมาะสม ดังนั้นควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์</p>	-
<p><b>เตือนระวังโจมตีไซเบอร์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เผยว่า จากกรณีความขัดแย้งระหว่าง “รัสเซีย กับยูเครน” ทำให้มีการปฏิบัติการโจมตีทางทหารและการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้น โดยมีการก่อกวนเว็บไซต์ของหน่วยงานสำคัญระดับประเทศ เช่น สธ. ก.การต่างประเทศ โดยทำการเข้าถึงหลายเว็บไซต์พร้อม ๆ กัน ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ส่งผลให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม และตรวจพบมัลแวร์ชื่อ Hermetic Wiper ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่เน้นการล้างข้อมูลของเป้าหมายบนระบบเครือข่ายภายในประเทศยูเครน ซึ่งมัลแวร์นี้จะสร้างความเสียหายให้กับ Master Boot Record (MBR) ทำให้คอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์นี้ไม่สามารถทำงานได้</p>	-